

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๒๕๕/๕๗-๖๐
 วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. นรม. ได้นำ ครม.เยี่ยมชมอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ บริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้า ๑.๑ การประชุม คสช.เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ได้ออกคำสั่งที่สำคัญ อาทิ คำสั่งมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา / การเปิดทางให้ ๓ กิจการ บนที่ดินของ ส.ป.ก. ประกอบด้วย การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การวางกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า และ การทำเหมืองแร่ ๑.๒ ประเด็นสำคัญที่กระทรวงควรรับทราบและดำเนินการ อาทิ - ผลการทำวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และประชาชนทั่วไปขาดการรับรู้ - ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามเรื่องการปฏิรูปประเทศ - สำรองงบประมาณที่ใช้ไม่ทัน - ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญต่อการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ อาทิ การนำเกร็ดความรู้ในสื่อต่างๆ มาใช้ในการทำงาน และการปรับตัวให้เป็นข้าราชการ ๔.๐ - การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามและประเมินผล - การแต่งตั้งบุคคลสู่การทำงานที่ UN - การลงพื้นที่ของ นรม.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน - การประหยัดพลังงาน ลดการใช้กระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น - การรายงานผลการดำเนินงานสู่ PMOC (ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี) - ร.นรม.(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และติดตั้งเพิ่มเติมในสถานที่ต่างๆ ให้ครอบคลุม	ทุกหน่วยงาน ↳ ทุกกค.
	๒. จากการนำเสนอข่าว/สถานการณ์ข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม. ๒.๑ กรณี ด.ญ. อายุ ๑๒ ปี เป็นเด็กเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ จ.เชียงใหม่ ๒.๒ กรณี นักร้องเพลงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง อายุ ๑๔ ปี ล่วงละเมิดทางเพศ ด.ญ. อายุ ๑๕ ปี ที่ จ.ขอนแก่น ๒.๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องชาติโยมให้กับ ด.ญ. อายุ ๑๓ ปี ถูกตัดขาทั้ง ๒ ข้าง จ.กาญจนบุรี	สป./ดย. → กคค. สป./ดย. → กคค. สป./ดย./พก. → กคค.
	๓. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ ๓.๑ การเตรียมประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ๓.๒ การจัดตั้งตลาดเคหะประชารัฐแหล่งซื้อขายสินค้าชุมชน ๓.๓ โครงการ Senior Complex ประชารัฐ (ท่าตำหนัก) ๓.๔ วันพฤษทศบดินที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. รว.พม.ร่วมพิธียกเสาเอกสภกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด เขตสายไหม กทม.ขอให้เตรียมแผนการปฏิบัติการข่าวสารต่อไป ๓.๕ ขอให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน สามารถตอบสนองสังคมได้ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ เรื่องผู้สูงอายุ สตรี คนชรา และคนพิการ ๓.๖ รว.พม.ขอผลการสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาล คสช.รอบ ๓ ปี ในสัปดาห์หน้า ๓.๗ การวางแผนการดำเนินงานของกระทรวงในช่วง ๓ เดือนนี้ อาทิ การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การยกร่างแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๑ และเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศ (ลำม ของที่ระลึก และพิธีการ) ๓.๘ การรับเงินบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัด ขอให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๓.๙ ขอขอบคุณกระทรวง ที่จัดเวรอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการกิจต่างๆ ของหน่วยงาน จึงขอให้พัฒนาบุคลากรในเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย ต่อไป	สป. กคช. ผส. พอช. ทุกหน่วยงาน ทุกกค. ทุกหน่วยงาน ทุกกค. ทุกหน่วยงาน ทุกกค. ทุกหน่วยงาน ทุกกค. ทุกหน่วยงาน ทุกกค.

ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๒๘๗๓ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
 (นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
 (นางสาววิภาภัทร์ มะลิพันธุ์)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
 ๐๓ มิ.ย.
 ๒๒ มิ.ย. ๖๐